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แม่ฮ่องสอนจ่อชง4แผนพฒันาท่องเท่ียว-ลงทุน 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          ผูว้่าฯชีส้่วนใหญ่ขาดทีด่นิท ากนิ หวงัหลุดพน้ความยากจน 
          กรุงเทพธุรกิจ "แม่ฮ่องสอน" จ่อ ชง 4 แผนนายกฯ เดนิหน้าพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยว -การ
ลงทุน สรา้งสนามบนิตรง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน พรอ้มพฒันาคมนาคมระบบราง หวงัเชื่อมโยงเส้นทาง
ระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก -ตะวนัตก 
          จากรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)และคณะจะลงพืน้ทีต่รวจราชการ ณ จ.แมฮ่่องสอนในวนัพรุง่นี้ (17 ม.ค.) 
          นายสบืศกัดิ ์เอี่ยมวจิารณ์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เน่ืองจาก จ.แม่ฮ่องสอนมี
พื้นที่ส่วนใหญ่ 87% เป็นป่าเขาสูงชนั พื้นที่ส่วนใหญ่จงึอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิเป็นเขตป่าสงวนและ
รกัษาพันธุ์สตัว์ป่า ท าให้มขี้อก าจดัในเรื่องของที่ดินท ากินของชาวบ้านในชุมชน ทางจงัหวดัได้ขอให้
พิจารณาในเรื่องของที่ดนิท ากินให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นไปตามนโยบายของภาครฐัอยู่แล้ว ขณะนี้ ได้รบั
อนุมตัทิี่ดนิในเขตป่าสงวนและรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่ามาแล้ว จ านวน 4,099 ไร่ โดยจะแบ่งให้กบัชาวบ้านใน
พื้นที่ประมาณ 1,700 ราย ที่ผ่านมาชาวบ้าน ไม่มทีีด่นิท ากนิ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน ท าให้
เกดิความยากจนในพืน้ที ่ดงันัน้หากชาวบา้นมทีี่ดนิท ากนิแล้ว เชื่อว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน
ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ดพีื้นที่ของแม่ฮ่องสอน มคีวามแตกต่างจากจงัหวดัอื่นที่มพีื้นที่ป่า อยู่เกนิกว่า
ครึง่หนึ่งของพื้นที่ทัง้หมดที่มอียู่จงึอยากให้รฐับาลช่วยเร่งรดัเป็นกรณีพเิศษในการอนุมตัิให้ชาวบ้านได้มี
ทีด่นิท ากนิเพิม่มากขึน้ นอกจากนี้ยงัขอใหท้างรฐับาลช่วยดูแลในเรือ่งของไฟฟ้าทีปั่จจุบนัยงัมหีมู่บา้นทีย่งั
ไมม่ไีฟฟ้าใชม้ากถงึ 101 หมูบ่า้น อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตป่าสงวน และ เขตอุทยานฯ 
          ดา้นน.ส.ชนเขต บุญญขนัธ ์ประธานหอการคา้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ทางภาคเอกชนเตรยีม
ที่จะน าเสนอแผนพัฒนาจงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อ นายกรฐัมนตร ีใน 4 หัวข้อหลกัคือ 1.เรื่องการพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐาน เนื่องจากแม่ฮ่องสอนมศีกัยภาพด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และการคา้ชายแดน แต่
การเขา้ถงึพื้นทีท่ าไดค้่อนขา้งยาก การเชื่อมต่อระหว่างจงัหวดัไดย้าก จงึขอให้มกีารสนับสนุนพฒันาการ
ขนส่งทางอากาศ ขอให้พิจารณาสนับสนุนให้มเีส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน โดยให้ภาครฐั
พจิารณาส่งเสรมิมาตรการลงทุน เพื่อสรา้งแรงจงูใจให้กบัผู้ประกอบการ เขา้มาเปิดเส้นทางการบนิในกบั 
จงัหวดั ส าหรบัโครงสรา้งพื้นฐานอื่นๆ ที่อยากขอใหช้่วยท าการศกึษาความเป็นไปได้ของการขนส่งระบบ
โครงขา่ยราง หรอืทางรถไฟ เนื่องจากแม่ฮ่องสอนมพีืน้ทีช่ายแดนตดิกบัเมยีนมา สามารถเชื่อมโยงเสน้ทาง
ระเบยีงเศรษฐกจิ ตะวนัออก -ตะวนัตก รวมถงึเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก ซึง่ในอนาคตอยากใหม้กีาร
ยกระดบัจดุผ่อนปรนหว้ยต้นนุ่น ใหเ้ป็นด่านถาวร ซึง่ขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหว่างการพจิารณา หากมกีารศกึษา
ระบบ ขนส่งรางใหส้ามารถเดนิทางเขา้มาใน จ.แม่ฮ่องสอนได ้จะสามารถรองรบั ในเรือ่งการคา้ การลงทุน 
รวมทัง้การท่องเทีย่วได ้
          2. ในเรือ่งเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรปู ในพืน้ทีม่ตี้นทุนค่อนขา้งอุดมสมบรูณ์ มศีกัยภาพ
ในการปลูกพชืผลทางการเกษตรไดด้ ีแต่เกษตรกรไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลดา้นการตลาด จงึขอใหภ้าครฐั
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พจิารณาส่งเสรมิสนับสนุนขอ้มลูทางการตลาดภายใต้แนวคดิการตลาดน าการผลติ และขอให้ภาครฐัช่วย
สนับสนุนความรูด้้านเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปรรปู รวมถึงส่งเสรมิให้พชืสมุนไพรเป็นพชืเศรษฐกิจ 
เพื่อเพิม่มลูค่าของสนิคา้เกษตร 
          3. ด้านการแพทย ์สาธารณสุข และสงัคม อยากให้ภาครฐั ส่งเสรมิสนับสนุนสรา้งแรงจูงใจ โดยมี
ค่าตอบแทน สวสัดกิาร หรอืขอ้เสนอพเิศษ ทีจ่ะเป็นแรงจงูใหบุ้คลากรทางการแพทยส์ละเวลา มาดแูลรกัษา
คนไขใ้นพืน้ที ่และ 4. การส่งเสรมิการท่องเทีย่วขา้มแดน เนื่องจากแม่ฮ่องสอนมอีาณาเขตตดิต่อกบัเมยีน
มา รฐับาล ก าลงัพจิารณายกระดบัจุดผ่อนปรน การคา้ใหเ้ป็นด่านถาวร จงึอยากใหม้กีารพจิารณาอนุญาต
การเดนิทางท่องเทีย่ว ขา้มแดน โดยใชเ้อกสารผ่านแดน หรอื border pass ในจดุผ่อนปรน ทีม่ศีกัยภาพใน
การเดนิทาง โดยการเดนิทางเขา้ - ออก โดยการก าหนดขอบเขต พืน้ทีแ่ละระยะเวลาในการพ านักทีช่ดัเจน
ต่อไป 
 
'บิก๊ตู่'แจกทีด่นิบนิแมฮ่่องสอน น ารมต.แก้จน-ชูท่องเทีย่วหอคา้ขอเทีย่วบนิ-รถไฟจีน้ายกฯยื่นศาลปมปปช.
อ๋อยชีไ้มร่เีซตท าคสช.พงัยธ.ปัดต่อรอง'กลุ่มเป๊าะ''มารค์'จี'้ป้อม'โชวส์ปิรติ 
Source - มตชิน (Th) 
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          24 เครอืข่ายภาคประชาชน ล่าหมื่นชื่อรอชงสภาออก กม.โละ 35 ค าสัง่ คสช.ละเมดิสทิธิ-เสรภีาพ 
คสช.ย ้าใช ้ม.44 เท่าทีจ่ าเป็น มุ่งแก้ปัญหาเรง่ด่วนความเดอืดรอ้นประชาชน 'สมชยั'ซดัขอ้เสนอจดัมหรสพ
หาเสยีงเลอืกตัง้ คดิตืน้ ชีพ้รรคเลก็เสยีเปรยีบ เปิดช่องโกงถอนทุน 
          สนช.ชีต้คีวามกม.ป.ป.ช.เรือ่งด ี
          เมื่อวนัที่ 15 มกราคม ที่รฐัสภา นายสุรชยั เลี้ยงบุญเลศิชยั รองประธานสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ
(สนช.) คนที่ 1 กล่าวถึงการเข้าชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าดว้ยกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ทีย่กเวน้ลกัษณะ
ต้องห้ามให้กรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบนัอยู่ต่อตามที่นายมชียั ฤชุพนัธุ์ ประธานกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ 
(กรธ.) เสนอแนะว่า ยงัไม่ทราบรายละเอยีด เป็นเพยีงความเหน็ของสมาชกิ สนช.บางส่วนที่เหน็ว่าน่าจะ
ยื่นให้ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยหรอืไม่ จะได้เป็นแนวปฏิบตัิให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพราะค า
วนิิจฉัยในกรณีผู้การตรวจแผ่นดนิไม่ครอบคลุมไปถึงเรื่องคุณสมบตัิต้องห้าม ทัง้นี้ หากสงัคมสงสยัแล้ว
สามารถท าใหข้อ้สงสยัไดข้อ้ยตุจิะเป็นผลดกีบัทุกฝ่าย รวมถงึต่อการท างานของ ป.ป.ช.ในอนาคตเพื่อไมใ่ห้
มขี้อครหา แต่ควรจะแก้ไขก่อนที่จะมกีารน าขึ้นทูลเกล้าฯ จะได้เป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย และเดินหน้า
ต่อไปได้ ซึ่งเรื่องดงักล่าว สมาชิก สนช.คงต้องพูดคุยกันเอง และควรจะยื่นให้ศาลรฐัธรรมนูญก่อนที่
ประธาน สนช.จะเสนอร่างกฎหมายให้กบันายกฯ โดยสมาชกิจะยื่นผ่านประธาน สนช.หรอืจะด าเนินการ
เอง อย่างไรก็ตาม รฐัธรรมนูญไม่ได้ก าหนดว่าเมื่อผ่าน 15 วนั ในขัน้ตอนการโต้แยง้แล้ว ประธาน สนช.
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จะต้องเสนอร่างกฎหมายต่อให้นายกฯภายในกี่วนั ดงันัน้ ในระหว่างนี้ถ้าสมาชกิ สนช.ยังตดิใจถอืว่าเป็น
สทิธทิีจ่ะเขา้ชื่อกนัจ านวน 25 คน ขึน้ไปเพื่อใหศ้าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัได้ 
          ป.ป.ช.ไมห่วัน่ปมต่ออาย ุ
          ที่โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) กล่าวถงึกรณีสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) 
บางส่วนเตรยีมยื่นให้ศาลรฐัธรรมนูญตคีวามร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ในประเด็นการต่ออายุกรรมการ ป.ป.ช.ว่า ไม่กงัวล แต่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.คงน่าจะดีใจ เพราะถ้ายังคลุมเครอื ก็ไม่อยากให้การท างานในอนาคตมปัีญหา ผู้ที่มอี านาจตาม
รฐัธรรมนูญ หรอืนายกฯ ถ้าจะมกีารยื่นให้ศาลรฐัธรรมนูญก็ดใีจ เพื่อจะได้ชดัเจน และในความจรงิแล้ว
กรรมการ ป.ป.ช.ที่จะได้รบัผลกระทบมแีค่ 2 คนคอื ตน และนายวทิยา อาคมพทิกัษ์ กรรมการ ป.ป.ช.
เท่านัน้ในเรือ่งลกัษณะตอ้งหา้ม ยงัเหลอืกรรมการ ป.ป.ช. อกี 7 คน ทีย่งัสามารถท างานได้ 
          ผู้สื่อข่าวถามว่า ดูเหมือนการยื่นตีความในครัง้นี้  จะพุ่งเป้ามาที่ตัวประธาน ป.ป.ช. เป็นหลัก 
พล.ต.อ.วชัรพลกล่าวว่า ยิง่ดเีลย ไม่เคยหวัน่ไหว ชอบมากเพราะพดูเสมอ และไมเ่คยเดนิหนีปัญหา ขอให้
ว่ากนัไปตามขอ้กฎหมายอยา่งแทจ้รงิ ตรงไปตรงมา ไม่มปิีดบงั พดูตรงๆ พน้กพ็น้ไม่พน้กต็อ้งท า และตอ้ง
ท าใหด้กีว่าเดมิดว้ย 
          'จาตุรนต'์ชีค้สช.เตรยีมพงั 
          นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรฐัมนตร ีและแกนน าพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ขอ้ความผ่านเฟ
ซบุ๊กส่วนตวัว่า ถา้ ป.ป.ช.ชุดนี้อยูไ่ด ้คสช.กพ็งัแน่ ทัง้คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ ป.ป.ช.
ถูกก าหนดอยูใ่นรฐัธรรมนูญกฎหมายสงูสุด พ.ร.ป.จะหกัลา้งหรอืขดัแยง้กบัรฐัธรรมนูญไม่ไดคุ้ณสมบตัขิอง
กรรมการ ป.ป.ช.อยู่ในรฐัธรรมนูญในมาตรา 232 ส่วนลกัษณะต้องหา้มของผู้ทีเ่ ป็นกรรมการ ป.ป.ช.อยู่ใน
รฐัธรรมนูญมาตรา 216 ถ้าเป็นขา้ราชการประจ าจะต้องเคยเป็นอธบิดหีรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และถ้าเคยเป็นข้าราชการการเมอืงต้องพ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี กรรมการบางคนขาด
คุณสมบัติ บางคนเข้าลกัษณะต้องห้าม โดยเฉพาะประธาน ป.ป.ช.ขาดทัง้คุณสมบัติและเข้าลักษณะ
ต้องห้ามดว้ย จงึไม่สามารถเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ตามรฐัธรรมนูญนี้ได ้ทัง้นี้ หาก ป.ป.ช.ชุดนี้ยงัท าหน้าที่
ต่อไปเท่ากบัเราก าลงัม ีป.ป.ช.ทีต่ ัง้โดยการแทรกแซงของ คสช. จนไดค้นของ คสช.มาคุม ป.ป.ช. ปัญหาก็
คอืถ้า คสช.ท าส าเรจ็ ตัง้รฐับาลนายกฯ คนนอกได ้ใครจะตรวจสอบรฐับาล จะไม่เกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่
กนัใหญ่หรอื นี่หรอืคอืรฐัธรรมนูญปราบโกง นี่หรอืคอืที ่คสช.บอกว่าเขา้มาเพื่อปราบคอรร์ปัชัน่ หากปล่อย
ให ้ป.ป.ช.ชุดนี้ท าหน้าทีต่่อไป ไมแ่ก ้พ.ร.ป.ป.ป.ช.เสยีใหถู้กตอ้ง คสช.เตรยีมพงัทัง้ระบบไดเ้ลย 
          'อภสิทิธิ ์'เซง็เหตุไรม้าตรฐาน 
          นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย ์(ปชป.) กล่าวถงึกรณีเดยีวกนัว่า ถงึวนัน้ีแทบ
ไม่อยากแสดงความคดิเหน็อะไร เพราะการให้ด ารงต าแหน่งอยู่ต่อหรอืไม่ของคณะกรรมการองค์กรอสิระ
ต่างๆ ไม่มีมาตรฐาน และทุกอย่างกลายเป็นดุลพินิจของ สนช. แต่เมื่อมีคนติดใจ หากยื่นต่อศาล
รฐัธรรมนูญคงจะสร้างความล าบากใจ กระอักกระอ่วนพอสมควร ศาลคงต้องคิดให้ตกว่าจะแก้ปัญหา
อย่างไร เพราะมคีนในองค์กรมสี่วนไดส้่วนเสยีพวัพนัไปดว้ย  ทัง้นี้ เรื่องการใหอ้ยู่ต่อหรอืไม่อยู่ต่อ ถ้ายดึ
หลกัการมากกว่าตวับุคคลจะพจิารณาได้ง่าย คนที่เขยีนบทเฉพาะกาลรฐัธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
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รฐัธรรมนูญ ควรตดัสนิใจว่าเมื่อก าหนดมาตรฐานใหม่แลว้ใหใ้ชท้นัทหีรอืไม่ เทยีบกบัคนมปีระสบการณ์จะ
ใหท้ างานต่อหรอืไม ่น่าจะก าหนดหลกัใหช้ดัตัง้แต่เขยีนบทเฉพาะกาลรฐัธรรมนูญ 
          จี'้บิก๊ตู่'ยืน่ศาลรธน.วนิิจฉยั 
          ทีศู่นยบ์รกิารประชาชน บรเิวณส านักงาน ก.พ. นายศรสีุวรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคมองค์การ
พทิกัษ์รฐัธรรมนูญไทย ยื่นหนังสอืถงึ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษา
ความสงงแห่งชาต ิ(คสช.) ใหย้ื่นศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติฉบบัใหม่ ว่าขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญหรอืไม่ เพราะเหน็ว่า พ.ร.ป.ดงักล่าวขดัต่อรฐัธรรมนูญ หาก
น าไปบงัคบัใช้จะก่อให้เกดิปัญหาในระบบนิตธิรรมตามมา เนื่องจากกรณีที่ไม่รเีซตกรรมการ ป.ป.ช.ทัง้ที่
กรรมการบางคนมคีุณสมบตัขิดัรฐัธรรมนูญปี 2560 เช่น พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกจิ ประธาน ป.ป.ช. 
เนื่องจากเคยเป็นรองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีฝ่ายการเมอืง อย่างไรกต็าม หากนายกฯไม่ด าเนินการตาม
ค ารอ้งจะถือว่าเพกิเฉยต่อการปฏบิตัหิน้าที่ จะเข้าข่ายความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
โดยตนจะด าเนินการตามช่องทางต่อไป และสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ที่โหวตเหน็ชอบร่าง พ.ร.ป.
ดงักล่าว ถอืว่ากระท าการเอื้อประโยชน์ต่อกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบนั ซึ่งอาจจะเขา้ข่ายความผดิเหมอืน 
ส.ส.ทีโ่หวตผ่าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึง่จะยืน่เอาผดิดว้ย 
          'ภมูธิรรม'ฉะปชต.ไทยนิยม 
          นายภูมธิรรม เวชยชยั รกัษาการเลขาธกิารพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สมัภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้า คสช. ระบุต้องมปีระชาธปิไตยแบบไทยนิยม ว่า ไม่ทราบ
ว่านายกฯตีความค าว่าประชาธปิไตยแบบไทยๆ นัน้แบบไหน แต่ความเป็นประชาธิปไตยนัน้เป็นสากล 
เป็นสิง่ที่คนทัว่โลกยอมรบัว่าประชาธปิไตยคอืการยอมรบัในอ านาจของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ 
ดงันัน้ ประชาชนจะเป็นใหญ่ที่สุด จะเป็นผู้ที่มอี านาจในการคดิ และตดัสนิใจว่าอยากเหน็ชวีติของตวัเอง 
หรอืคนในประเทศของตวัเอง หรอือยากเห็นประเทศของตวัเองเป็นไปในทิศทางไหนที่จะอ านวยความ
สะดวก และความสุขใหเ้กดิขึน้กบัคนในประเทศของคนในประเทศทัง้หมด เมื่ออ านาจเป็นของประชาชนก็
จะแสดงอ านาจของตนโดยการเลอืกนโยบายที่พรรคการเมอืงน าเสนอ เลอืกพรรคการเมอืง หรอืกลุ่ม
การเมอืงที่อาสาเขา้มาว่าจะเอาคณะผู้น าแบบไหน มวีสิยัทศัน์อย่างไร แล้วจะมวีธิกีารน าพาประเทศไปสู่
ความเจรญิผาสุกได้อย่างไร นี่คอืหลกัการและประชาธปิไตยที่องิหลกัสากล นอกจากนี้ ที่ส าคญัคอื ต้อง
เคารพในสทิธแิละเสรภีาพของคน 
          ชีพ้ยายามใหป้ชช.ยอมรบักตกิา 
          "ผมเหน็การทีพู่ดถงึการยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยที่ไม่เป็นหลกัสากล แลว้พยายามอธบิายว่า
เป็นประชาธิปไตยที่เป็นแบบไทยๆ หรอืประชาธิปไตยที่เป็นแบบของพวกตัวเอง ซึ่งประวัติศาสตร์
ประชาธปิไตยในโลกนี้ แบบนี้มแีต่เผด็จการ และผู้ที่พยายามได้อ านาจมาโดยวธิพีิเศษที่ใช้สิง่นี้มาเป็น
ขอ้อ้างเพื่อก าหนดวธิกีารปกครองแบบของตนเองที่บดิเบอืนเสยีงของประชาชนหรอือ านาจของประชาชน
ในการที่จะคดิ และตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ดงันัน้ ผมจงึบอกว่าประชาธปิไตยแบบไทยนิยมที่พูดขึน้ไม่รูว้่า
หมายความว่าอย่างไร หรอืจะหมายความว่าประชาธปิไตยแบบที่ฉันด าเนินการ คอื ฉันไม่จ าเป็นต้องฟัง
เสยีงประชาชนส่วนใหญ่ ฉันคดิเอง ฉันก าหนดใหเ้อง ฉันมองให้เองว่าประเทศขา้งหน้า 20 ปี ควรจะเป็น
อย่างไรอย่างที่ฉันท า ทัง้นี้ ไม่มคีวามหมายอะไรที่มากไปกว่าการพยายามให้คนยอมรบัในกตกิาที่ตวัเอง
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ร่างขึ้นอย่างไม่เป็นประชาธปิไตย ไม่ต้องยดึมัน่ในระบอบที่เป็นสากล แต่เอาแบบไทยนิยมที่พวกตวัเอง
ก าหนด ใหค้นปฏบิตัติามสิง่ทีต่วัเองอยากท า" นายภมูธิรรมกล่าว 
          'มารค์'เตอืนปชต.แบบไทยนิยม 
          นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย ์(ปชป.) กล่าวถงึกรณี พล.อ. ประยุทธ ์จนัทร์
โอชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ระบุต้องมปีระชาธปิไตยแบบไทย
นิยม ว่า ไมท่ราบว่าประชาธปิไตยไทยนิยมเป็นแบบใด ซึง่ตอ้งระมดัระวงั การใชค้ าดงัทีม่คีวามหมายในตวั
ของมนัค่อนขา้งชดั มกีารไปแต่งเตมิเงื่อนไขต่างๆ คงต้องมาดูว่าถงึจุดหนึ่งเป็นการใช้ถ้อยค าที่เที่ยงตรง
หรอืไม่ อย่างกรณีประชาธปิไตยที่เคร่งครัดต้องบอกว่าคอืประชาธปิไตยเสรนีิยม มหีลกัการพื้นฐานอยู ่
ประชาธปิไตยคอือ านาจอธปิไตยเป็นของประชาชน ความหมายคอืประชาชนสามารถก าหนดทศิทางต่างๆ 
ของบ้านเมอืงได้ แต่ความเป็นไทยในประชาธปิไตยแบบไทยๆ อยู่ที่ไหน มเีรื่องอะไรที่เป็นแบบไทยๆ 
ตอนนี้บอกได้แบบเดยีวว่าไม่เป็นสากลก็เลยเป็นไทย อย่างไรก็ตาม ไม่เคยปฏเิสธว่าการปรบัให้เข้ากบั
สงัคมวฒันธรรมมคีวามจ าเป็น แต่คงไม่ใช่เอาเรื่องวฒันธรรมหรอืสงัคมมาเป็นขอ้อ้างในการจะยกเว้นไม่
ปฏบิตัติามหลกัการพื้นฐานของประชาธปิไตย แต่ยงัอยากจะใช้ค า ที่ดูเป็นเรื่องด ีเป็นสากลอยู่ แลว้ก็อ้าง
ว่าเป็นอยา่งนัน้ 
          "ความเป็นประชาธปิไตยคอืหลงัการเลอืกตัง้ถ้า ส.ส.เกนิกึง่หนึ่งของคนทีม่าจากการเลอืกตัง้ เขาจะ
จดัตัง้รฐับาล ไม่ควรจะมกีารใช้อ านาจวุฒสิภาเพื่อฝืนเจตนารมณ์นัน้ เพราะมนัไม่ใช่ประชาธปิไตย หรอื
อย่าไปใช้ค าว่าประชาธปิไตยแบบไทยนิยม ผมต้องถามว่าความเป็นไทยของวุฒสิภามมีากกว่าความเป็น
ไทยของการเลอืกตัง้ของคนไทยอย่างไร หากอ้างว่าท าตามรฐัธรรมนูญ ก็ต้องบอกว่ารฐัธรรมนูญนิยมกบั
ประชาธปิไตยไม่ใช่เรื่องเดยีวกนั เพราะในประเทศทีไ่ม่เป็นประชาธปิไตยกม็รีฐัธรรมนูญเช่นกนั หากยงัจ า
กนัไดใ้นสมยัรฐับาล พล.อ.เปรม ตณิสลูานนท ์มคี าว่าประชาธปิไตยครึง่ใบ ซึง่ผมคดิว่าอย่างน้อยยงัมคีวาม
ตรงไปตรงมา ยอมรบัเป็นประชาธปิไตยครึง่หนึ่ง แต่อกีครึง่ไม่เป็น แต่ไมใ่ช่บอกว่าเป็นประชาธปิไตยเตม็ที ่
เพราะมนัไมไ่ดเ้ป็น" นายอภสิทิธิก์ล่าว 
          กกต.คา้นจดัมหรสพหาเสยีง 
          นายสมชยั ศรสีุทธยิากร กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) กล่าวถงึกรณีแนวคดิกรรมาธกิารวสิามญั
พจิารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลอืกตัง้ ส.ส. ให้มกีารแสดงมหรสพในการหาเสยีงได้ โดยให้ถือว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายในการหาเสยีงและมกีารก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ว่า วธิกีารคดิดงักล่าวเป็นการคดิตื้นๆ 
แบบชัน้เดยีว เนื่องจากแม้ค่าใช้จ่ายในการหาเสยีงของ ส.ส.แต่ละคนจะเท่ากนั แต่พรรคที่ส่ง ส.ส.บญัชี
รายชื่อมากกว่า เช่น ส่งเตม็จ านวน 150 คน จะมตีวัคูณในการค านวณค่าใชจ้่ายของพรรคมากกว่าพรรคที่
ส่งน้อยกว่า ดังนัน้ การมีเงนิจ้างวงแบบ แอ๊ด คาราบาว เสก โลโซ หรอื ต่าย อรทัย พรรคใหญ่จะมี
ศกัยภาพท าได้มากกว่าพรรคเล็ก นอกจากนี้ ต้องยอมรบัว่าค่าจ้างศิลปิน หรอืการแสดงเป็นเรื่องที่ไม่มี
อตัราแน่นอนขึน้อยูก่บัความพอใจระหว่างผูจ้า้งและผูร้บัจา้ง 
          "หากจะแสดงมหรสพควรเป็นเวทกีลางและเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ กกต.หรอืทางราชการเพื่อ
ชวนเชญิคนมาฟังการหาเสยีง และต้องท าอย่างเท่าเทยีม มคิวรใหเ้ป็นเรื่องของแต่ละพรรค อกีเรือ่งหนึ่งที่
เป็นสาระกลบัไมท่ า คอืการดเีบตระหว่างหวัหน้าพรรคทีห่วงัจะตัง้รฐับาล" นายสมชยักล่าว 
          'ไพบลูย'์ชีเ้ปิดช่องโกงถอนทุน 
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          นายไพบูลย ์นิตติะวนั ประธานเครอืข่ายประชาชนปฏริปู กล่าวถงึกรณรีา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าดว้ยการเลอืกตัง้ ส.ส. ทีม่แีนวคดิเสนอใหผู้ส้มคัรลงรบัเลอืกตัง้ ส.ส.จดัมหรสพ รื่น
เรงิเพื่อจงูใจประชาชนใหม้าฟังการปราศรยัหาเสยีงในระหว่างการเลอืกตัง้ได ้ว่า ขอคดัคา้นขอ้เสนอนี้เตม็ที ่
แมจ้ะอา้งว่าใหค้ดิเป็นค่าใชจ้า่ยของผูส้มคัรคนนัน้ๆ ทีใ่หใ้ชไ้ดจ้ านวนมากถงึ 1,500,000 บาท/คน ถา้พรรค
การเมอืงทีส่่ง ผูส้มคัรทัว่ประเทศทัง้ 350 เขต จะต้องหาเงนิจากนายทุนพรรคมาท า และลงทุนพรรคละไม่
น้อยกว่า 500 ลา้นบาท ทีสุ่ดพรรคการเมอืงจะกลบักลายเป็นบรษิทัลงทุนทางการเมอืงของกลุ่มทุนเช่นเดมิ 
แล้วเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ทุจรติจากรฐั ถอนทุนคนืพรอ้มแสวงหาก าไร กลายเป็นวงจรอุบาทว์ จน
เป็นการท าลายการปฏริปูการเมอืง 
          ทัง้นี้ หากปล่อยให้เริม่ต้นให้ใช้เงนิเป็นปัจจยัหลกัจ านวนมากๆ เพื่อสมคัร ส.ส. จะมกีารถอนทุน 
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพราะถือเป็นต้นทุนในการก้าวเข้าสู่อ านาจ หรอืต าแหน่งทางการเมอืง จะท าให้คนดีๆ  
รงัเกยีจทีจ่ะเขา้สมคัรเป็น ส.ส. มผีลใหก้ารเมอืงเขา้สู่ความลม้เหลวเหมอืนก่อนวนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 
กจ็ะเสยีของซ ้ารอยเดมิ 
          'บิก๊กุย้'ปัดจอ้งลา้งบาง'เพื่อไทย' 
          ที่โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) กล่าวถงึกรณีนายวรชยั เหมะ อดตี ส.ส.สมุทรปราการ 
พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุอนุกรรมการไต่สวนอดีต 40 ส.ส.พรรค พท.ที่เข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรมโดยมชิอบ เตรยีมสรุปส านวนส่งให้ที่ประชุม ป.ป.ช.ลงมติชี้มูลความผดิ ว่า เรื่องดงักล่าวยงัอยู่ใน
ขัน้ตอนที่มี น.ส.สุภา ปิยะจติติ เป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวน อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
อนุกรรมการไต่สวน ยงัไม่มกีารน าเสนอเรื่องมาเพื่อใหน้ าเรื่องเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.แต่อย่าง
ใด และไมค่ดิว่าจะรวดเรว็ตามทีเ่ป็นขา่ว 
          ผูส้ ื่อข่าวถามว่า มกีารตัง้ขอ้สงัเกตว่า ป.ป.ช.จะใชค้ดนีี้ในการลา้งบาง ส.ส.พรรค พท. พล.ต.อ.วชั
รพลกล่าวว่า ยนืยนัว่า ป.ป.ช.ได้ก าชบัเจา้หน้าที่ของ ป.ป.ช.ว่า สิง่ที่ท าให ้ป.ป.ช.เป็นที่เชื่อถอืของคนใน
สงัคมได้ ทุกอย่างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เป็นไปตามพยานหลักฐาน นอกจากนัน้ตาม
กฎหมายใหมส่ามารถตรวจสอบมตกิารไต่สวนของ ป.ป.ช.ได ้ฉะนัน้ไมม่ใีครกลา้ 
          ป.ป.ช.ไรอ้ านาจพกังาน'บิก๊ป้อม' 
          พล.ต.อ.วชัรพลกล่าวถงึการตรวจสอบนาฬิกาหร ูพล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ี
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม ว่า เรื่องดงักล่าวเป็นการท างานของเจ้าหน้าที่ มรีะเบยีบและการ
ท างานตามกฎหมายจะต้องด าเนินการอย่างไร ขณะนี้ พล.อ.ประวติรยงัไม่ไดช้ีแ้จงอะไรมายงั ป.ป.ช. ทัง้นี้ 
เลขาธกิาร ป.ป.ช.ได้มารายงานต่อกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว 2 ครัง้ แต่รายละเอียดเป็นการด าเนินการของ
เจา้หน้าที่และดุลพนิิจในพจิารณา ขณะนี้มภีาพนาฬิกาหรมูากกว่า 20 เรอืนที่ปรากฏออกมาทางสื่อต่างๆ 
ป.ป.ช.ต้องไปหารายละเอียดในข้อมูลที่ได้มาเพิ่มเติม ส่วนที่มผีู้เสนอขอให้ยุติการท าหน้าที่ของ พล.อ.
ประวติรก่อนนัน้ เห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่จะไปพิจารณาในประเด็นนี้ ขณะนี้เป็นการตรวจสอบ
เบือ้งตน้เท่านัน้ 
          'บิก๊ฉตัร'ไมรู่แ้ชรน์าฬกิาหร ู
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          ทีท่ าเนียบรฐับาล พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวปฏเิสธถงึกรณกีระแสขา่วว่าใน
วงการทหารและนักธุรกจิระดบัสงูมกีารเล่นแชรน์าฬกิาสลบักนัใส่ ถงึท าให ้พล.อ.ประวติรมนีาฬกิาใส่หลาย
เรอืน ว่า "ผมไมท่ราบจรงิๆ เพราะไมไ่ดไ้ปเล่นแชรด์ว้ย" 
          ชีส้มยัรฐับาลปชป.ยงัลาออก 
          นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย ์(ปชป.) กล่าวถงึกรณีนาฬิกาหรูของ พล.อ.
ประวติร ทีปั่จจุบนัปรากฏถงึ 22 เรอืน ว่า ไม่มอีะไรซบัซอ้น ก่อนอื่นต้องพสิูจน์ว่านาฬิกามอียู่จรงิหรอืไม ่
ถา้จรงิตอ้งอธบิายว่าเป็นของใคร และถา้มัน่ใจในค าชีแ้จง กไ็ม่มอีะไรเสยีหายทีจ่ะบอกต่อสาธารณชน แต่ที่
น่าเป็นห่วง คอื ตอนนี้เรื่องยดืเยือ้และประชาชนไม่พอใจ พลนัจะลามไปถึงนายกรฐัมนตรดี้วย เป็นเรื่อง
อือ้ฉาวทีก่ระทบต่อภาพลกัษณ์ 
          "ถ้ายงัจ ากนัได้ในสมยัที่ผมเป็นรฐับาล เพยีงแค่เกดิเรื่องราวขึน้ และยงัไม่ได้พสิูจน์ว่าจรงิหรอืไม ่
นายวทิยา แก้วภราดยั อดีต รมว.สาธารณสุข หรอืกรณีนายวฑิูรย ์นามบุตร อดตี รมว.การพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์ยงัขอลาออก เพื่อตดัไฟแต่ต้นลมไม่ใหเ้กดิปัญหา ซึง่ผมจ าค าพูดของนายวทิยา
ทีบ่อกไดว้่า ผมไมอ่ยากเป็นภาระของรฐับาล" นายอภสิทิธิก์ล่าว 
          คสช.ย า้ใชม้.44ปมเรง่ด่วน 
          ทีก่องบญัชาการกองทพับก (บก.ทบ.) พ.อ.หญงิ ศริจินัทร ์งาทอง รองโฆษกคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) กล่าวภายหลงัการประชุมส านักงานเลขาธกิาร คสช. ที่ม ีพล.อ.สสนิ ทองภกัด ีรอง ผบ.
ทบ. ในฐานะรองเลขาธกิาร คสช. เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมให้ความส าคญักบัการท างานของ
กองก าลงัรกัษาความสงบเรยีบร้อย (กกล.รส.) ในระดบัพื้นที่ เพื่อคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทีผ่่านมามกีารเสนอใชม้าตรา 44 รฐัธรรมนูญ (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ.2557 ในการด าเนินงานหรอื
แก้ไขปัญหา ทัง้ในส่วนของภาครฐัและภาพรวมของประเทศนัน้ ขอย า้ในเจตนาของ คสช.ในเรื่องนี้ว่ามกีาร
ใช้เท่าที่จ าเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ การบรหิารราชการแผ่นดนิใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชน พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และใช้เพื่อการปฏริูป บรหิารทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อ
ส่วนรวม ยกระดบัคุณภาพชวีติ ส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น จงึขอให้ทุกส่วนงานได้
ชีแ้จงท าความเขา้ใจในเจตนารมณ์ดงักล่าวใหก้บัสงัคมไดร้บัทราบอย่างต่อเนื่องดว้ย 
          แมฮ่่องสอนพรอ้มรบัคณะบิก๊ตู่ 
          ที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายสบืศกัดิ ์เอี่ยมวจิารณ์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เรยีกประชุมหวัหน้า
ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเตรยีมความพร้อมข้อมูลด้านการพัฒนาจงัหวัด ตามที่
นายกรฐัมนตรพีรอ้มคณะรฐัมนตรจีะเดนิทางมาตรวจราชการ และแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ จ.
แม่ฮ่องสอน วนัที่ 17 มกราคม โดยนายกฯจะเดนิทางไปยงัอาคารหอประชุมโรงเรยีนห้องสอนศกึษา เพื่ อ
เป็นสกัขพียานมอบสมุดประจ าตวัผู้ได้รบัการคดัเลอืกให้ท ากนิในชุมชน โครงการจดัที่ดนิท ากนิให้ชุมชน 
(คทช.) ซึง่จะมหีวัหน้าส่วนราชการ ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และประชาชน ประมาณ 700 คน
รอรบัทีห่อ้งประชุม 
          นายสืบศักดิก์ล่าวว่า กรมป่าไม้ขบัเคลื่อนโครงการจดัที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) ร่วมกับ จ.
แม่ฮ่องสอนส าเรจ็ไปแลว้ 1 ป่า คอืป่าแม่ปายฝัง่ซา้ย จ านวนกว่า 120 ราย โดยมตีวัแทนของประชาชน 4 
ต าบล 11 หมู่บ้าน จ านวน 8 คนขึน้รบัสมุดพก และในโอกาสต่อไปจะขบัเคลื่อนอกี 5 โครงการ จ านวน 5 
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ป่า อยู่ในขัน้ตอนการตัดพื้นที่ลุ่มน ้ าและพื้นที่ที่ทับซ้อนแล้วน าเสนอกรมป่าไม้พิจารณาอีกครัง้ 
ประกอบด้วยป่าแม่สุรนิทร ์เนื้อที่ประมาณ 135 ไร่ ป่าแม่ยวมฝัง่ขวา เนื้อที่ประมาณ 1,679 ไร่ ป่าแม่ยวม
ฝัง่ซา้ย อ.ขนุยวม เนื้อทีป่ระมาณ 3,643 ไร ่ป่าแม่ปายฝัง่ซา้ยตอนบน เนื้อทีป่ระมาณ 1206-2-60 ไร ่5.ป่า
สาละวนิเน้ือทีป่ระมาณ 1077-0-63 ไร ่
          ชงขอ้มลูแกปั้ญหายากจน 
          นายสบืศกัดิก์ล่าวอกีว่า หลงัจากนัน้นายกฯจะเดนิทางไปยงัศูนยบ์รกิารและพฒันาลุ่มน ้าปายตาม
พระราชด าร ิ(ท่าโป่งแดง) ซึ่งจดัเป็นจุดแสดงผลผลติของโครงการพระราชด าร ิพฒันาอาชพีรายได้ ของ
แม่ฮ่องสอน กลุ่มโครงการสรา้งป่าสรา้งรายได้ตามพระราชด าร ิกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มผลผลติและ
ผลติภณัฑจ์ากวนเกษตร กลุ่มผู้เลีย้งไก่ กลุ่มผลติภณัฑจ์ากขนแกะ และกลุ่มสมาชกิศูนยศ์ลิปาชพีในพระ
บรมราชนูิปถมัภ์ ส าหรบัการน าเสนอขอ้มูลที่จะให้นายกรฐัมนตรแีก้ไขปัญหาความยากจนในครัง้นี้ หลกั
ใหญ่ คอื การแกไ้ขปัญหาความยากจน เนื่องจากแมฮ่่องสอนมสีดัส่วนคนจนถงึรอ้ยละ 39.21 
          ขอเพิม่เทีย่วบนิ-ศกึษาสรา้งรถไฟ 
          น.ส.ชนเขต (ชนะ) บุญญขนัธ ์ประธานหอการคา้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม่ฮ่องสอนมตี้นทุน
ทางธรรมชาติรองรบัการท่องเที่ยวสูงมาก แต่ติดปัญหาคมนาคมไม่สะดวก ท าให้การเดินทางต้องใช้
เวลานาน ส่งผลต่อการท่องเทีย่ว ภาคเอกชนมองว่าจะต้องมกีารกระตุ้นดา้นการท่องเทีย่ว โดยใหผู้ค้นเขา้
มาในเมอืงแม่ฮ่องสอนก่อน เพื่อจะได้มกีารจบัจ่ายซื้อของในพื้นที่หลงัจากนัน้ระบบเศรษฐกิจจะตามมา 
ภาคเอกชนโดยหอการค้าจะน าเสนอขอใหน้ายกรฐัมนตรใีนเรื่องการคมนาคมหรอืโครงสรา้งพื้นฐาน เรื่อง
แรกคอืเครื่องบนิ เพราะท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนสามารถรองรบัสายการบนิไดถ้งึโบอิ้ง 737 ซึ่งสามารถ
รองรบัได้ถึง 32 เที่ยว/วนั แต่ปัจจุบนัมผีู้ให้บรกิารเพียงสายการบินเดียว ไป -กลบัวนัเพียง 4 เที่ยวบิน
เท่านัน้ อยากจะใหม้เีทีย่วบนิตรงจากกรงุเทพฯแม่ฮ่องสอน และเพิม่ผูป้ระกอบการในธุรกจิการบนิระหว่าง
เชยีงใหม-่แมฮ่่องสอน เพื่อเป็นตวัเลอืกเพิม่มากขึน้ 
          น.ส.ชนเขตกล่าวว่า นอกจากนัน้หอการค้าและภาคเอกชนจะขอให้มกีารปรบัปรุงทางหลวงสาย 
108 และ 1095 ถนนสายหลกัที่เขา้สู่แม่ฮ่องสอนจากเชยีงใหม่ และขอให้มกีารศกึษาระบบราง ซึ่งปัจจุบนั
รถไฟมาถึงเชียงใหม่แล้ว อยากจะให้เพิ่มอีกเส้นทาง ไม่ว่าจะมาทาง จ.ตากหรอืเชียงใหม่เข้ามายัง
แม่ฮ่องสอนเขา้ด้วย เพราะจะส่งผลไปถงึในอนาคตเมื่อมกีารเปิดด่านบ้านห้วยต้นนุ่นจะสามารถเชื่อมโยง
ไปถงึอนุภมูภิาคทัง้พมา่และจนีดว้ย 
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